

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN-TS
V/v tăng cường chỉ đạo nuôi trồng
thủy sản các tháng cuối năm 2023,
đảm bảo kế hoạch tăng trưởng.

Hà Tĩnh, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Các Chi cục: Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y; Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;
- Trung tâm Khuyến nông;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Một số loại dịch bệnh truyền nhiễm trên tôm nuôi (đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính, vi bào tử trùng) xảy ra tại các vùng nuôi tôm tập trung trọng điểm, gây thiệt hại cho người nuôi trồng; chi phí vật tư đầu vào như: giống, thức ăn, thuốc hóa chất,... tăng cao, trong khi đó giá các sản phẩm thủy sản nuôi không ổn định, đặc biệt giá tôm giảm so với cùng kỳ các năm trước, gây khó khăn cho người nuôi trong công tác tái đầu tư sản xuất. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong 8 tháng đầu năm đạt 10.183 tấn, bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 62,55% kế hoạch; giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản ước đạt 539,3 tỷ đồng, đạt 59,26% kế hoạch, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch lĩnh vực nuôi trồng thủy sản năm 2023; căn cứ chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5386/BNN-TS ngày 08/8/2023 và UBND tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 4346/UBND-NL₃ ngày 16/8/2023 về việc tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng và tình hình thực tế sản xuất nuôi trồng thủy sản nói trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị thuộc Sở và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đơn vị thuộc Sở

Soát xét, tăng cường tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển nuôi trồng thủy sản đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các văn bản: Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 về việc giao một số chỉ tiêu định hướng thuộc Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023; kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 07/01/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; các văn bản chỉ đạo sản xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Văn bản số 2863/SNN-TS ngày 26/12/2022 về hướng dẫn khung lịch thời vụ thả giống nuôi trồng thủy sản

năm 2023; Văn bản số 199/SNN-TS ngày 06/02/2023 về triển khai thực hiện đề án nuôi trồng thủy sản năm 2023.

- Chi cục Thủy sản

+ Tăng cường quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng NTTS tập trung theo kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi tôm mặn lợ năm 2023, kịp thời đưa ra khuyến cáo và cảnh báo người nuôi các biện xử lý môi trường cho ao đầm nuôi, vùng nuôi phù hợp.

+ Hướng dẫn, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT) và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019; xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực theo quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 cho cơ sở nuôi trồng thủy sản.

+ Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai các quy định của Luật Thủy sản 2017; Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 và các văn bản hướng dẫn, pháp luật có liên quan trong nuôi trồng thủy sản (quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; quản lý về an toàn thực phẩm trong NTTS...); phối hợp với các địa phương chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn về đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

+ Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong nuôi trồng thủy sản (về quản lý giống thủy sản, quản lý nuôi trồng thủy sản, an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản), xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và công khai kết quả xử lý theo quy định.

- Chi cục Chăn nuôi - Thú y

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra: công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, giám sát việc thực hiện kiểm dịch giống nhập vào địa bàn; tham mưu, chuẩn bị các điều kiện về vật tư, hoá chất hỗ trợ các địa phương khi có dịch bệnh xảy ra.

- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP trong lĩnh vực thủy sản; chủ trì, phối hợp Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các địa phương triển khai Chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi theo kế hoạch được phê duyệt.

- Trung tâm Khuyến nông

Soát xét, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ các mô hình trình diễn năm 2023 đã được phê duyệt; chú trọng việc tập huấn, phổ biến, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền kết quả các mô hình do Trung tâm thực hiện, các mô hình tiêu biểu trong tỉnh; quy trình kỹ thuật, hình thức tổ chức nuôi trồng thủy sản;

các quy định về an toàn thực phẩm; các chủ trương, chính sách về phát triển nuôi trồng thủy sản cho bà con nông ngư dân.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Ổn định diện tích nuôi thủy sản hiện có, tăng vụ thả nuôi tại các vùng nuôi tôm ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt như vùng nuôi trên cát bãi ngang ven biển và một số vùng nuôi ven sông có địa hình cao, góp phần nâng cao sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2023.

- Những vùng nuôi thấp triều hay bị dịch bệnh cần chuyển đổi đối tượng nuôi phù hợp như: nuôi xen ghép (Tôm, Cua, Cá), nuôi chuyên canh các đối tượng cá Đối mục, cá Chim, cá Vược, Cua,... nhằm tận dụng tối đa diện tích mặt nước sẵn có để tăng sản lượng và giá trị sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân báo cáo, thống kê đầy đủ khi xảy ra dịch bệnh trên động vật thủy sản và thực hiện tốt công tác kê khai ban đầu. Triển khai hiệu quả kế hoạch phòng chống thiên tai, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong những tháng cuối năm để giảm thiểu tối đa thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản. Tăng cường công tác quản lý cộng đồng trong sản xuất nuôi trồng như: quản lý chất lượng con giống, quản lý cấp nước và xả thải ra môi trường.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, như: quy trình nuôi tôm nhiều giai đoạn, quy trình nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ Bioflock, quy trình nuôi thủy sản theo hướng VietGAP,... nhằm hạn chế rủi ro dịch bệnh, giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả vụ nuôi.

- Tiếp tục tổ chức thẩm định, đánh giá cấp giấy chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân cấp (các HTX nuôi trồng thủy sản); đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức ký cam kết và tăng cường kiểm tra việc chấp hành ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại các Văn bản số 1917/SNN-QLCL ngày 12/7/2023 và Văn bản số 1932/SNN-QLCL ngày 13/7/2023).

Với các nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị thuộc Sở và UBND các huyện, thành phố, thị xã, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để B/c);
- Lưu VT, TS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Nhân

